

Hoạt động vui chơi của các bé lớp 3C3 trường mầm non Đại Bản

I. Mục đích

- Trẻ biết tên, khu vực của các góc chơi. Biết tự thỏa thuận với nhau trong khi chơi. Biết thể hiện vai chơi và các mối quan hệ trong nhóm chơi qua việc mô phỏng và phản ánh các mối quan hệ xã hội mà trẻ nhận biết trong cuộc sống xung quanh trẻ.
- Trẻ thể hiện được các kỹ năng, thao tác ở các trò chơi, vai chơi. Thể hiện được kỹ năng hoạt động theo nhóm và cá nhân trong khi chơi.
- Phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc trong giao tiếp của trẻ.
- Biết chia sẻ giúp đỡ, đoàn kết với bạn bè trong khi chơi.
- Giữ gìn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định

II. Hoạt động



Trẻ về góc chơi, lựa chọn các nội dung chơi theo ý thích của trẻ hoặc dưới sự gợi mở, hướng dẫn của cô



Góc bán hàng: Trẻ được thể hiện vai chơi của mình qua giao tiếp tự nhiên, vui vẻ, thể hiện thái độ niềm nở, nhẹ nhàng với khách



Góc nấu ăn: Trẻ được thể hiện sự khéo léo khi chế biến, nấu các món ăn quen thuộc, biết bày bàn ăn đẹp mắt, hấp dẫn



Góc học tập

-Trẻ được tìm hiểu khám phá về các con vật qua phân loại lô tô, ghép tranh, tô nôi...



Góc nghệ thuật

Với đôi bàn tay bé khéo trẻ được vẽ, tô màu, in hình, nặn các con vật mà trẻ yêu thích. Dưới sự gợi mở hướng dẫn của cô trẻ có thể tự sáng tạo làm ra được các con vật gần gũi, đáng yêu (con mèo, con cá, con thỏ, rùa, lợn, bò...) từ những nguyên học liệu thiên nhiên, vật liệu phế thải gần gũi, thân thiện với môi trường (vỏ hộp sữa các loại, bìa giấy, lá khô, củ lạc, lõi giấy vệ sinh...)



Góc sách: Trẻ được xem sách, xem truyện, các con rối... để kể chuyện theo tranh về những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu



Góc vận động: Trẻ được chơi các trò chơi phát triển vận động tinh qua đó rèn luyện sự linh hoạt, khéo léo của các ngón tay, bàn tay, tính kiên trì, tỉ mỉ của trẻ



Góc xây dựng: Trẻ biết sắp xếp và xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi nhà bé có khu chuồng trại, vườn rau, ao thả cá...
Kết thúc giờ chơi trẻ biết giúp cô thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp





Hoạt động vui chơi luôn mang lại những cảm xúc tích cực cho trẻ. Thông qua giờ hoạt động vui chơi các bé lớp 3 tuổi được thể hiện những vốn kiến thức, kỹ năng sống của mình, được học các ứng xử, giao tiếp qua đó phát triển toàn diện ở trẻ